

XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ

01. Nhóm PVPL. Vì sao Agribank - Chi nhánh Hưng Yên bị yêu cầu tạm dừng bổ nhiệm nhân sự ?//Người cao tuổi. - 2021. - Ngày 24 tháng 9. - Tr.11

Ngày 16/9/2021, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã ban hành văn bản yêu cầu Agribank Chi nhánh tỉnh Hưng Yên (Agribank Hưng Yên) tạm dừng việc bổ nhiệm mới nhân sự thuộc thẩm quyền của đơn vị. Ngoài việc bị yêu cầu tạm dừng bổ nhiệm mới nhân sự, Agribank Hưng Yên còn phải báo cáo về toàn bộ công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ trong thời gian ông Nguyễn Đức Mạnh làm Giám đốc Chi nhánh Hưng Yên. Đặc biệt, Tổng Giám đốc Agribank Việt Nam yêu cầu Agribank Hưng Yên làm rõ các nội dung về việc ký kết hợp đồng lao động, công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, tuổi bổ nhiệm lần đầu, thời gian công tác, năng lực, trình độ, quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, quy định người thân, người nhà đối với 3 trường hợp là con trai, gái, rể của ông Mạnh gồm: Bà Nguyễn Thị Huyền, Phó Trưởng phòng Kế hoạch Nguồn vốn Agribank Chi nhánh tỉnh Hưng Yên; ông Đỗ Đức Minh, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh huyện Kim Động và ông Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh huyện Tiên Lữ.

ĐC.2

02. Phương Huyền. Cảnh giác để không mắc bẫy lừa đảo trên mạng xã hội//Công an nhân dân. - 2021. - Ngày 19 tháng 9. - Tr.5

Sự bùng nổ, phát triển mạnh mẽ của Internet và mạng xã hội đã mang lại nhiều tiện ích cho con người. Song, đi kèm với đó, các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, đặc biệt là lừa đảo qua mạng cũng ngày càng phổ biến và tinh vi hơn, gây bức xúc trong nhân dân và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Bên cạnh sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, mỗi người dân cần đề cao cảnh giác, chủ động cập nhật thông tin, nâng cao hiểu biết để không bị “sập bẫy” lừa đảo trên Internet và mạng xã hội. Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, thời gian qua, các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương nhận được nhiều đơn tố cáo liên quan đến việc lừa đảo của các trang website “kiếm tiền online” như <http://app.goldfingeronline.com>... Theo thống kê, 5 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 15 vụ vi phạm pháp luật về tài chính sử dụng công nghệ cao; trong đó đã khởi tố 5 vụ, 7 bị can. Đáng chú ý, một số vụ nạn nhân bị lừa hàng trăm triệu đồng khi tham gia các trang web kiếm tiền qua mạng hoặc nhận quà của người nước ngoài quen qua mạng xã hội Facebook.

ĐC.226

03. Phương Huyền. Triệt phá đường dây cá độ bóng đá trực tuyến với số tiền giao dịch khoảng 200 tỷ đồng//Công an nhân dân. - 2021. - Ngày 18 tháng 9. - Tr.5

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với các phòng nghiệp vụ đã triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua hình thức cá độ bóng đá trực tuyến và mua bán lô, đề quy mô lớn trên địa bàn huyện Văn Giang. Đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc là Nguyễn Văn Toàn, sinh năm 1986, trú tại thôn Đan Nhiễm, thị trấn Văn Giang. Lực lượng Công an đã tạm giữ 11 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, 1 Ipad, 4 cục phát wifi, hàng nghìn trang tài liệu, 2 xe ô tô cùng một số vật chứng có liên quan. Quá trình điều tra xác định, Toàn được cấp tài khoản tổ chức cá độ bóng đá ở cấp độ quản lý Master của nhà cái Bong88.com. Từ tài khoản này, Toàn đã chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp Agent (tổng) cho nhiều đối tượng. Lợi dụng vào các mối quan hệ xã hội rộng rãi của mình, Toàn chỉ đạo các đối tượng cấp Agent tiếp tục chia nhỏ thành nhiều tài khoản Member cho người chơi trực tiếp tham gia cá độ tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định lượng tiền các đối tượng giao dịch trong 2 tháng 7, 8 khoảng 200 tỷ đồng. Vụ án đang được các cơ quan chức năng tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

ĐC.226

04. Linh Hạ. Kẻ sát hại người phụ nữ ở Hưng Yên từng có 2 tiền án//An ninh Thủ đô. - 2021. - Ngày 24 tháng 9. - Tr.15; cũng xem: Công lý. - 2021. - Ngày 24 tháng 9. - Tr.11; Công an thành phố Hồ Chí Minh. - 2021. - Ngày 21 tháng 9. - Tr.16

Ngày 22/9/2021, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Văn Hùng (sinh năm 1965, trú tại phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên) về hành vi giết người. Theo cơ quan điều tra, Hùng là nghi phạm gây ra vụ án mạng tại số nhà 40, đường Bãi Sậy, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên vào ngày 19/9/2021 khiến bà Nguyễn Thị H (sinh năm 1955) tử vong. Hùng khai nhận nguyên nhân của việc sát hại bà H là do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu ở nhà con trai của nạn nhân. Đối tượng Trần Văn Hùng đã có 2 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, cướp tài sản năm 1983 và tội giết người năm 1988, tháng 6/2016 được trở về địa phương.

ĐC.226

05. LC. Khởi tố vụ án khiến 8 người nhiễm Sars-CoV-2//Công an nhân dân. - 2021. - Ngày 20 tháng 9. - Tr.8

Ngày 19/9/2021, Công an huyện Yên Mỹ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, xảy ra tại xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ. Theo tài liệu điều tra, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Yên Phú ra quyết định áp dụng biện pháp

cách ly y tế tại nhà từ ngày 03/9/2021 - 16/9/2021 đối với anh Nguyễn Đình Hường (sinh năm 1979, trú tại thôn Bình Phú). Nhưng đến ngày 07/9/2021, anh Hường đã tự ý ra khỏi nhà, cùng vợ đến Trung tâm Y tế huyện Văn Giang làm xét nghiệm test nhanh Covid-19 và có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Tại đây, anh Hường đã sử dụng tên khác để kê khai thông tin y tế. Trung tâm Y tế huyện Văn Giang đã liên hệ yêu cầu anh Hường khai báo lại thông tin chính xác, đồng thời thông báo cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Yên Phú để tiến hành truy vết những người tiếp xúc gần với anh Hường. Kết quả, có 5 người (trong gia đình anh Hường) tại xã Yên Phú và 3 người (gia đình em gái anh Hường) tại xã Yên Hòa có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 do tiếp xúc nguồn lây từ anh Hường. Liên quan đến vụ việc hiện có 42 trường hợp thuộc diện F1 đang thực hiện cách ly tập trung và 128 trường hợp F2 thực hiện cách ly tại gia đình...

ĐC.226

06. Trần Thị Thực. TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên: Dân sự hóa hành vi chiếm đoạt số tài sản lớn/Người cao tuổi. - 2021. - Ngày 21+22 tháng 9. - Tr.11

Từ Hà Nội mang vốn về Hưng Yên đầu tư, bà Nguyễn Kim Chi mua đất và ký hợp đồng với ông Trần Văn Chính (thôn 1, xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên) đầu tư vào trang trại chăn nuôi và trồng cây ăn quả. Mặc dù góp vốn 5,06 tỷ đồng, nhưng trong 4 năm hợp tác đầu tư, bà Chi không được giám sát tài chính kinh doanh, không nhận được một đồng tiền lợi nhuận, thậm chí còn nhận từ ông Chính bản tự kê danh sách thu chi lỗ 6,7 tỉ đồng. Hành vi trên của ông Chính biểu hiện rất rõ dấu hiệu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hoặc “Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, vậy mà, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hưng Yên lại dân sự hóa vụ việc, không làm rõ các hành vi ông Chính gây ra, dẫn đến hậu quả dự án hợp tác thua lỗ tới 6,7 tỉ đồng. Hiện bà Chi đã có đơn khởi kiện ông Chính tại Tòa án nhân dân thành phố Hưng Yên, đề nghị các cơ quan chức năng sớm đưa vụ việc ra xét xử theo quy định của pháp luật.

ĐC.227

KINH TẾ

07. Hưng Yên: Khởi công Dự án đường dây và trạm biến áp 110kV Dị Sử//Công Thương. - 2021. - Ngày 20 tháng 9. - Tr.11

Ban Quản lý Dự án xây dựng điện miền Bắc phối hợp với Công ty Điện lực Hưng Yên, các nhà thầu tổ chức khởi công dự án “Đường dây và trạm biến áp 110kV Dị Sử”. Đây là dự án công trình năng lượng cấp II, nhóm C với tổng mức đầu tư trên 80 tỷ đồng. Dự án “Đường dây và Trạm biến áp 110kV Dị Sử” đi vào vận hành sẽ góp phần bổ sung nguồn trạm 110kV cho

phụ tải thị xã Mỹ Hòa, hỗ trợ khu vực lân cận các huyện Yên Mỹ, Văn Lâm trong giai đoạn năm 2020 - 2025 và sau này; chống quá tải cho các TBA 110kV Minh Đức, Yên Mỹ hiện đang vận hành trong tình trạng đầy tải (mang tải trên 80%). Đồng thời, dự án giúp giảm tổn thất điện năng, bán kính cấp điện cho lưới điện trung áp, cải thiện các chỉ số SAIDI, SAIFI trong cung cấp điện cũng như phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2025 có xét đến năm 2035 theo quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV đã được Bộ Công Thương phê duyệt.

ĐC.432.1

Y TẾ - THỂ DỤC THỂ THAO

08. M.Quân. Hưng Yên: Quảng bá văn hóa, du lịch//Đại đoàn kết. - 2021. - Ngày 20 tháng 9. - Tr.7

UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, giới thiệu, quảng bá du lịch tỉnh Hưng Yên trên tuyến phố đi bộ Hà Nội năm 2021. Với chủ đề "Hưng Yên - Điểm đến an toàn và thân thiện", chương trình biểu diễn văn nghệ được lồng ghép với yếu tố quảng bá du lịch, các hoạt động văn hóa tiêu biểu, với chủ đề ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước con người của vùng quê văn hiến Hưng Yên thông qua không gian trưng bày tiềm năng du lịch, sản phẩm làng nghề, đặc sản ẩm thực, nông sản an toàn. Đặc biệt, công chúng có thể cảm nhận vẻ đẹp Hưng Yên qua không gian trưng bày với hơn 100 tác phẩm ảnh nghệ thuật, giới thiệu tiềm năng thế mạnh về một vùng đất văn hiến....

ĐC.699

